



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีทุกช่อง	<p>ประชุม คกก.ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สป.สธ. จ.นนทบุรี โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ</p>
คมชัดลึก ข่าวสด	<p>พัฒนายารักษามะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงแสวงหาความร่วมมือจาก คณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) แห่งสหรัฐอเมริกา และโปรดให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ยาชีววัตถุ ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้พัฒนายาชีววัตถุที่เป็น Monoclonal Antibody ชนิดแรก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ชื่อ Trastuzumab โดยเริ่มตั้งแต่การวิจัย การตัดต่อดีเอ็นเอและนำไปพัฒนาเซลล์ต้นแบบ จนกระทั่งสามารถผลิตเป็นยาได้สำเร็จในปริมาณที่สูงพอที่จะนำไปพัฒนาตามกระบวนการในระดับอุตสาหกรรม ถือเป็นนวัตกรรมด้านยาชีววัตถุที่แท้จริงชิ้นแรกและครั้งแรกที่คิดและดำเนินการโดยนักวิจัยไทยในประเทศไทย โดยไม่ต้องอาศัยการซื้อหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ</p>
มติชน	<p>ปัญหาลูกจ้าง สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์กรลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ วิสามัญกร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน ฉบับที่ พ.ศ.. กล่าวว่า ที่เปิดเผยเรื่องลูกจ้างเหมาบริการไม่ได้สิทธิสวัสดิการ เพราะต้องการให้ช่วยกันปรับระบบการจ้างงานให้ถูกต้อง เนื่องจากเป็นการจ้างงานผิดประเภท แม้ทางกฎหมายจะระบุว่าจ้างเหมาบริการ ไม่มีผู้บังคับบัญชา เป็นการจ้างที่ไม่ได้รับสิทธิ แต่ในความเป็นจริงเป็นการจ้างงานระยะยาวแบบปีต่อปี มีการทำงานในสำนักงานของกรม กอง หรือหน่วยบริการ เข้าช่วยการทำงานที่มีนายจ้าง และจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม ขณะนี้กำลังทำหนังสือเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้ประกาศเป็นนโยบาย ให้ทุกกระทรวงปรับการจ้างงานลูกจ้างเหมาบริการให้เป็นลูกจ้างทั่วไปที่มีนายจ้าง เพื่อให้เข้าสู่กองทุนประกันสังคม หลังจากนั้นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมในส่วนราชการ ล่าสุด สนช.ได้ประสานขอ ตัวเลขการจ้างงานลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ จะประสานตัวเลขทั้งหมดให้สนช.พิจารณา และจะรวบรวม ข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า เรื่องนี้ทางผู้บริหาร สธ.ให้ความสำคัญมาก ขณะนี้กำลัง รวบรวมข้อมูลรูปแบบการจ้างงานของแต่ละกรม กอง และรพ. เพราะขณะนี้ทราบแค่มีการจ้างงาน 140,000 คน เป็นพกส. 90,000 คน นอกนั้นเป็นลูกจ้างแต่ไม่ได้แยกประเภท เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะทบทวนการจ้างงานให้ถูก ประเภท เข้าระบบทั้งหมด และจะมีการกำชับว่ากรณีจ้างงานแบบเหมาบริการ ไม่ควรจ้างโดยตรง หากจำเป็นจริงๆ ควรเป็นการจ้างบริษัท ซึ่งมีสิทธิสวัสดิการให้ลูกจ้างอยู่แล้ว</p>
ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ M2F	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อย. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจค้น บริษัท แกลโล ริช อินเตอร์ ซ.เจริญสนิทวงศ์ 75 ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ตรวจพบสารไซบูทรามิน พบ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อแกลโล 700 กล่อง มูลค่า 1.3 ล้านบาท และเข้าตรวจค้น บริษัท แกลโล ริช อินเตอร์ จำกัด ใน หมู่บ้านไลฟ์บางกอกบลูเลอวาร์ด แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. ซึ่งใช้เป็นสถานที่บรรจุภัณฑ์ และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อแกลโล พบกล่องเปล่าผลิตภัณฑ์ 268,200 กล่อง ได้ยึดกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปทำลาย นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานการจ้างศิลปินดาราคือเป็นจำนวนมาก จะรวบรวมทั้งหมดเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทั้งกับผู้เขียน สคริปต์ และศิลปินดาราคือ</p> <p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสารไซบูทรามินซึ่งอย.ได้เพิกถอนไป</p>

ลือ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์</p> <p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์</p> <p>เดลินิวส์ ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>แล้ว และยังตรวจพบสารที่อยู่ในอาหารเสริมยี่ห้ออื่นอีก 2 ชนิด คือ สารฟลูออออกซิทีน ที่รักษาโรคซึมเศร้า ทำให้ไม่ อยากอาหาร และสารออริสแตส เป็นยาคัดจับไขมัน ทั้ง 2 ชนิดเป็นยาที่ใช้รักษาทางการแพทย์ หากบริโภคเข้าไปใน ปริมาณมากจะเป็นอันตรายได้ หลังจากนั้นจะต้องตรวจสอบว่ามีการนำยามาจากที่ใด เนื่องจาก อย.อนุญาตให้บาง โรงงานเท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์แกลโล มีความผิดเรื่องการโฆษณาเกินจริง ตาม พ.ร.บ.อาหาร 2522 หรือการ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ โดยในหลักของการโฆษณา คำพูด สรรพคุณที่ใช้ จะต้องขออนุญาตกับ อย.ก่อน คำที่ใช้ต้องเป็นไปตามเลขที่ อย.อนุญาต เท่านั้น และเตือนประชาชนว่า อย.ไม่เคยรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อ้างสรรพคุณว่ากินแล้วผอมใน 3-7 วัน และการใช้ชื่อบ่งบอกสรรพคุณเกี่ยวกับสลิม ขอให้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นอันตราย สำหรับผู้หญิงหลังคลอด หากทานอาหารเสริมลดความอ้วน จะส่งผลอันตรายทั้งต่อตนเองและลูก เนื่องจากอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของยา อันตราย จะผ่านทางน้ำนมไปถึงลูก อาจจะทำให้เด็กพิการได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ กรรมการแพทยสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบแพทย์ที่รีวิวลผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง สกิน ว่า ขณะนี้พบมีเพียง นพ.ปิยะพงษ์ โหวิไลรักษ์ หรือหมอบอนด์ เพียงคนเดียว เบื้องต้นแพทยสภาได้ ส่งหนังสือขอหลักฐานจากตำรวจและอย. พร้อมหาข้อมูลการรีวิวลสินค้าจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะเชิญพ. ปิยะพงษ์มาสอบถามอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า หลังจากกสทช.และ อย.ร่วมกันตรวจสอบเฟียร์วัง การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.เป็นต้นมา จำนวนช่องที่ออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมายลดลง โดยตั้งแต่วันที่ 16-18 พ.ค. 2561 พบทีวีดิจิทัลเพียง 2 ช่องที่ ออกอากาศโฆษณาอาหารและเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ช่องสปริงนิวส์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร REAL อัลฟา คลอโรฟิลล์ และช่อง Nation TV ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชาร์ิส ส่วนช่องโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวี มีทั้งหมด 10 ช่อง รวม 13 ผลิตภัณฑ์ แต่การโฆษณาในฝั่งเว็บไซต์มีจำนวนเพิ่มขึ้น 20 URL ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่า มีผลกับโครงสร้างของร่างกาย การเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างสรรพคุณเพื่อการรักษา โรค รวมตั้งแต่ 16-18 พ.ค. 2561 ระวังการออกอากาศทั้งสิ้น 35 ผลิตภัณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่าโฆษณาที่ผิดกฎหมาย อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาว่าเป็นยารักษาโรค ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ ส่วนเครื่องสำอางจะเป็น ลักษณะการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจว่ามีผลต่อโครงสร้างของร่างกาย เช่น การปรับสีผิว ผิวขาว หยุดผมหงอก เป็นต้น ส่วน โฆษณาผ่านเว็บไซต์ที่พบเป็นเรื่องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการแล้ว</p> <p>-กล่าวว่า ขณะนี้มีการออกหมายเรียกดาราที่เกี่ยวข้องกับเมจิก สกิน เกือบ 20 คน การเอาผิดขึ้นอยู่กับผลตรวจ ผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ามีสารประกอบที่เป็นจริงตามที่โฆษณา และมีผลดีต่อสุขภาพจริงตามที่ กล่าวอ้างหรือไม่ หลังจากนั้นจะนำผลมาวิเคราะห์ร่วมกับพยานหลักฐานที่มี ก่อนจะมาพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใด ซึ่งนอกจากจะเป็นบทเรียนให้กับกลุ่มศิลปินดารา ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการรับงานที่ ส่งผลต่อสังคม</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>เตือนอันตรายยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การใช้ยาลดความอ้วนไม่เพียงก่อ ปัญหาผลกระทบทางกายของผู้ที่กิน แต่ยังทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชด้วย โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า ซึ่งมีคนไทยป่วย ประมาณ 1.5 ล้านคน แต่มีกว่าร้อยละ 40 ที่ยังไม่เข้ารับรักษา เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าไม่ใช่โรค โดยไซบูทรามิน และเฟนิเทอมีนในยาลดความอ้วน จะทำให้มีอาการทางประสาทอ่อน ๆ และจะมีมากขึ้น หากหลังหยุดกินยาลด น้ำหนักแล้วมีปัญหาโยโย่ ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เกิดความเครียด</p> <p>ด้านนพ.ประภาส อุครานันท์ ผอ.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า พบว่ามีคนนำยารักษาโรค ซึมเศร้ามาใช้ลดความอ้วน เช่น ยาฟลูออออกซิทีน ซึ่งศูนย์ลดน้ำหนักหลายแห่งมักนำมาใช้ โดยอาศัยผลข้างเคียงของตั ยารักษาโรคซึมเศร้า ซึ่งหากคนทั่วไปนำยานี้มากินในขนาดสูงมาก ๆ อาจทำให้เกิดอาการทางจิตแบบคึกคักหรือ รำเริงเกินเหตุ และหากกินร่วมกับยาไซบูทรามินและยาเฟนิเทอมีน จะทำให้มีโอกาสเกิดอาการทางจิตสูงกว่าปกติ หลายเท่าตัว จึงขอเตือนประชาชนที่มีปัญหาอ้วน น้ำหนักตัวมาก ให้ใช้วิธีการลดหรือควบคุมน้ำหนักตัวโดยการออก กำลังกายและควบคุมอาหาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
พิมพ์ไทย	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวัช สายกสิกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ประกาศจุดยืนของชาวเกษตรกร จ.ราชบุรี ว่ามีความจำเป็นต้องใช้พาราควอตไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ในการทำการเกษตรอยู่ พร้อมนัดรวมตัวเกษตรกรชาวราชบุรีเพื่อแสดงจุดยืน ในวันที่ 23 พ.ค.นี้ ที่ก.อุตสาหกรรม</p> <p>น.ส.อัญชลี ลักษณะอำนายพร ประธานกลุ่มคนดำเนินรักถิ่น จ.ราชบุรี กล่าวว่า จากการนำเสนอข้อมูลของกลุ่มเอ็นจีโอ ว่าสารพาราควอตอันตรายหากปนเปื้อนในผักและผลไม้ และระบุว่าผักและผลไม้จาก จ.ราชบุรี มีสารพาราควอตตกค้าง ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น จนราคาผลผลิตตกต่ำ ชัดแย้งกับข้อมูลจากสสจ.ราชบุรีซึ่งตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยทางอาหาร และผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งไม่พบการตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช</p> <p>ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า พาราควอตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นในดินหรือน้ำ เมื่อพาราควอตลงสู่ดินจะถูกดินยึดไว้ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และรากพืชไม่สามารถดูดซึมพาราควอตได้ แต่พาราควอตจะมีผลต่อส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้เกิดการไหม้และตาย การตรวจสอบสารปนเปื้อนพาราควอตในผักหรือผลไม้จึงเป็นไปได้</p> <p>ศ.เกียรติคุณ นพ.อำนาจ ธิธาพันธ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา และเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสารพาราควอต เปิดเผยว่า มีการศึกษาโครงสร้างของพาราควอต ไม่พบว่าทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง หรือเกิดโรคมะเร็งกินสัน หรือเกิดโรคเนื้อเน่าแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตจากพาราควอตที่เกิดขึ้นมาจากการกินเพื่อฆ่าตัวตายเท่านั้น รวมทั้งสารพาราควอตไม่มีการตกค้างในพืชหากใช้ภายใต้การควบคุมอย่างถูกต้อง</p>
ข่าวช่อง 8	<p>เหตุทำร้ายกันหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.ชลบุรี</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์เหตุการณ์ที่มีชาวบ้านรุมทำร้ายร่างกายหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.ชลบุรี โดย นางเฉลียว เกตุสุวรรณ ลูกสาวผู้บาดเจ็บ เล่าว่า พ่อได้เข้าไปทวงเงินค่าไฟฟ้ากับผู้เช่าซึ่งเป็นญาติกัน แต่ทวงไม่ได้ จึงทะเลาะกันอย่างรุนแรง ก่อนที่คนในบ้านจะเอามือและค้อนมารุมทำร้ายพ่อจนบาดเจ็บสาหัส ลูกหลานที่ทราบเรื่องจึงยกพวกตามไปเอาเรื่องผู้ก่อเหตุในห้องเช่า จนมีผู้บาดเจ็บอีก 3 คน ต้องไปรักษาตัวที่รพ.ชลบุรี และตามไปทำร้ายกันต่อที่รพ.</p> <p>ร.ต.อ.อดิพันธ์ นุชนารถ ผกก.สภ.เมืองชลบุรี เปิดเผยว่า ได้แบ่งคดีเป็น 2 คดี คือ ทำร้ายร่างกายในจุดเกิดเหตุ และทำร้ายร่างกายในรพ.ชลบุรี ได้เรียกพยานผู้เกี่ยวข้อง และผู้เห็นเหตุการณ์ 5 คน มาสอบสวนแล้ว พร้อมยึดมีดของกลางได้จำนวนหนึ่ง จากนั้นจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม</p>
สยามรัฐ ข่าวสด	<p>แพทย์ผิวหนังเตือนเครื่องสำอางปลอม</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ป่วน สุทธิพิณิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีเครื่องสำอางปลอมในท้องตลาดจำนวนมาก การใช้เครื่องสำอางหรือยาเพื่อเสริมสวยอาจได้ผลดีในระยะเริ่มต้น แต่ระยะยาวอาจเกิดผลเสียได้ เช่น เกิดผิวหนังภูมิแพ้ต่างๆ ควรรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม ออกกำลังกาย จะดีกว่า</p> <p>ศ.ดร.นพ.ประวิตร อิศวานนท์ ประธานสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การซื้อของหรือซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การสังเกตเครื่องสำอางปลอมทำได้ยาก วิธีหนึ่งที่พอสังเกตได้คือภาพก่อนใช้และหลังใช้ดูดีเกินไป ทั้งนี้ อย.ได้เตือนมาตลอดว่ายังคงตรวจพบสารปรอทในยาฝ้าบางตัว ซึ่งมีผลต่อดับ ไต ปอด ได้ รวมทั้งสารไฮโดรควิโนน ที่หากนำไปใช้ในลักษณะทำให้ผิวขาว หรือรักษาฝ้าในเปอร์เซ็นต์ที่สูงจนเกินไป อาจเกิดอันตรายได้</p>
Line	<p>สมุนไพรรลดความดัน</p> <p>-มีการส่งต่อข้อมูลสุขภาพ ระบุว่า นักวิชาการเภสัชของไทยพบสมุนไพรรแก้ความดันสูง โดยชายคนหนึ่งความดัน 200/110 ต้องกินยามานาน 15 ปี เคยเส้นเลือดในสมองตีบและเป็นอัมพฤกษ์ หลังจากกินสมุนไพรวัดนี้ 3 วันความดันเหลือ 108/52 ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต โดยใช้ใบมะกรูดใบเขียวแก่ๆ 9 ใบ ผสมน้ำ 3 แก้ว ต้มให้เดือดประมาณ 15 นาที จะได้น้ำชาใบมะกรูด 1 แก้ว ดื่มเช้าและเย็น เห็นผลในสามวัน</p>
มติชน กรุงเทพธุรกิจ	<p>กระทรวงอุดมศึกษา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม คชินทร รรมช.ศธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการณีนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้นำเรื่องการวิจัยมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รวมกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ว่า โดยหลักการถือว่าดี เพราะจะเป็นพลังเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจากงานวิจัยและนวัตกรรม 70-80% เกิดจากมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดถึงการรวมหน่วยงานวิจัย 1+5ส ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าด้วยกันกับอุดมศึกษาจะเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น ซึ่งทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่มาก แต่ต้องรอนายกอบคักดีพิจารณา เพราะขณะนี้มีการเสนอร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาไปที่ครม.แล้ว</p>
ทีวีช่อง 5	<p>ประชุมวิชาการกรม สบส.</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. เปิดประชุมวิชาการกรม สบส. เรื่อง “16 ปี กรม สบส. กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อคนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม นำไปพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และจัดระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน</p>
สำนักข่าวไทย ไทยรัฐ เดลินิวส์ M2F โพสต์ทูเดย์	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เสี่ยงเกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สถานการณ์โรคไขเลือดออกล่าสุดวันที่ 16 พ.ค. 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 10,446 ราย เสียชีวิต 15 ราย พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น น้ำหนักเกินมาตรฐาน มีโรคประจำตัว แนะนำให้ป้องกันตนเองโดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
สยามรัฐ สวท.	<p>ไขกาฬหลังแอ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ไขกาฬหลังแอ่นเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria meningitidis ติดต่อกันโดยสัมผัสละอองน้ำมูก น้ำลาย เสมหะผู้ป่วย สำหรับไทย ปี 2560 มีผู้ป่วย 29 ราย เสียชีวิต 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.04 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ป่วยสูงสุด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้นำวิธีปฏิบัติปฏิยาถูกลูโซโพลีเมอเรส หรือ PCR มาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไขกาฬหลังแอ่น มีความแม่นยำสูง สามารถรายงานผลได้ภายใน 1 วัน ช่วยเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยง ไม่แพร่กระจายเชื้อ ที่สำคัญจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจำกัดหวัชชีนป้องกันครอบคลุมซีโรกรุ๊ป B ที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยในประเทศมากขึ้น</p>
ทีวีช่อง 7	<p>แผ่นดีที่อกซ์เท้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ดีที่อกซ์เท้าที่ขายทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ อดอ้างสรรพคุณว่าปิดที่ฝ่าเท้าก่อนนอน จะช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิต กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยลดอาการเจ็บปวด เมื่อยล้า ลดบวม และทำให้กระดูกแข็งแรง ว่า ก่อนหน้านี้เคยตรวจ สอบแล้ว พบว่าไม่มีอย. และไม่ได้ขออนุญาตโฆษณาจากอย. ซึ่งจะเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ว่าใส่สารต้องห้ามอันตรายในผลิตภัณฑ์หรือไม่ พร้อมสั่งระงับการโฆษณา และเตรียมดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ส่วนผู้บริโภค ขอให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ ไม่ควรหลงเชื่อสรรพคุณที่เข้าข่ายโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>
สยามรัฐ	<p>ตรวจร้านนวด-สปา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยความคืบหน้าการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือใบอนุญาตเปิดร้านนวด ร้านสปา ว่า ตั้งแต่ ต.ค. 2560-มี.ค. 2561 มีกิจการที่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ทั่วประเทศกว่า 3,200 แห่ง ได้อนุญาตให้ร้านที่ผ่านมาตรฐานไปมากกว่า 80% ส่วนที่ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตเนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานบางอย่าง ได้ให้ปรับปรุงแก้ไขภายใน 15 วัน หากยังไม่ผ่านมาตรฐานจะไม่ออกใบอนุญาตให้ ขณะเดียวกัน ได้ส่งเสริมสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบ เช่น ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ให้ร่วมออกบูธทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เป็นต้น ส่วนร้านที่ไม่เข้าสู่ระบบเท่ากับเป็นร้านเถื่อน มีโทษฐานเปิดสถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งกรมฯ ได้เปิดให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “ร้องเรียน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กรมสบส." ต่างจังหวัดแจ้งที่สสจ.
สำนักข่าวไทย	<p>ภาวะไหล่ติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการปวดไหล่เป็นปัญหาที่พบได้มาก อาจเกิดเป็นครั้งคราวหรือเรื้อรัง หากมีอาการปวดไหล่ระหว่างเอื้อมหยิบของจากที่สูง เอื้อมมือไปรูดซิปล้านหลังเสื้อไม่ได้ ล้วงกระเป๋าทางเกงด้านหลังลำบาก ยกแขนเพื่อสวมเสื้อผ่านศีรษะไม่ได้ หรือยกแขนขึ้นสระผมด้วยตัวเองลำบาก เป็นสัญญาณเสี่ยงภาวะไหล่ติด มักพบในผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี เกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุที่หัวไหล่ รongเท้า ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดที่หัวไหล่ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งจะมีแนวโน้มเกิดอาการไหล่ติดมากเป็น 2 เท่าของคนปกติ</p>
สำนักข่าวไทย	<p>เตือนภัยฟ้าผ่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้า โดยขณะเกิดฝนฟ้าคะนองให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง เช่นทุ่งนา สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีวัสดุจำพวกโลหะเป็นส่วนประกอบ ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคลื่นไฟฟ้า มีผลให้แบตเตอรี่ลัดวงจรและระเบิดได้ ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมด และดึงเสาอากาศของโทรทัศน์ออก เพื่อป้องกันไฟฟาลัดวงจร</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<p>สอบแพทย์หยิกน่องเป่าเปา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กุศลนันท์ อุปนายกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีแพทย์หยิกที่หยิก "น่องเป่าเปา" ลูกสาวของก๊อปปี้ สุนันทิพย์ โดยอ้างว่าทำไปเพราะความเอ็นดู ว่ายังไม่มีการร้องเรียนมาที่แพทยสภา แต่ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาวันที่ 7 มิ.ย.นี้ จะนำเข้าหารือในที่ประชุมว่าพฤติกรรมเช่นนี้ควรจะส่งเรื่องให้อนุกรรมการจริยธรรมตรวจสอบหรือไม่ ซึ่งถ้าทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ ถือว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสม ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ การลงโทษคงเป็นการตักเตือนด้วยวาจา</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>บุหรีมือสอง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แถลงข่าว "บุหรีตัวร้าย ทำลายหัวใจ" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.ของทุกปี ว่า ข้อมูลสำรวจล่าสุด คนไทยรับควันบุหรีมือสองในบ้านถึง 17.3 ล้านคน แม้รับเพียง 30 นาที จะเกิดอันตรายต่อเยื่อหุ้มหลอดเลือด ทำเลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลง เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคถึง 30% และเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 2 เท่า สูญเสียทางเศรษฐกิจจากการสูบบุหรี่ 7.5 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น และกำหนดให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ต้องดูแลควบคุมการห้ามสูบบุหรี่ด้วย ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ส่วนในบ้านที่เป็นแหล่งรับควันบุหรีมือสองมากที่สุด แม้กฎหมายไม่ห้าม แต่คนสูบบุหรี่ตระหนักในการไม่ทำให้คนในครอบครัวมีอันตราย ควรเลิกบุหรีหรือหากเลิกไม่ได้ต้องไม่สูบบุหรี่ในบ้าน</p>
ไทยรัฐ	<p>รพ.ขอนแก่นทำคลิปเตือนระวังมิฉฉาชีพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ชี้แจงว่า จากกรณีโซเชียลได้เผยแพร่คลิปแจ้งเตือนภัยมิฉฉาชีพแฝงตัวมาหลอกผู้ป่วยสูงวัยในรพ.ขอนแก่น โดยทำทีเข้าไปตีสันทและรับอาสาขอเงินไปรักษาแทน รพ.ขอนแก่นได้ให้เจ้าหน้าที่ทำคลิปขึ้นมาเพื่อเตือนภัยผู้ป่วยคนอื่นๆ ในรพ. พร้อมทั้งขอเตือนภัย หากมีบุคคลไม่รู้จักรักษาแสดงตัวช่วยเหลือจะรับเงินไปจ่ายค่ายาให้ อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรพ.ขอนแก่นจะต้องติดบัตรแสดงตนชัดเจน โดยมีลายเซ็นของผอ.รพ.กำกับด้วย</p>
มติชน	<p>ฝูงลิงใน รพ.สส.</p> <p>-เสนอข่าว นายทรงฉัตร ประคัลภานนท์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาช่องพราน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เข้าตรวจสอบรพ.สส.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังมีคลิปฝูงลิงจำนวนมากเข้ามาทำลายสิ่งของภายในรพ.สส. พบว่า ฝูงลิงจะมาไม่เป็นเวลา ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ขอให้ชาวบ้านเก็บข้าวของไว้ให้มิดชิด และให้ผู้เดือดร้อนพูดคุยกันกำหนดจุดให้อาหารลิง เพื่อให้ลิงที่เข้ามารู้ว่าจะต้องไปกินอาหารตรงไหน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>โรงงานผลิตยาสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุนทร ынตร์ตระกูล ผอ.รพ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรศูนย์การแพทย์ ร่วมต้อนรับ นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ในโอกาสเดินทางมาตรวจรับรองโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP โดยมุ่งพัฒนาให้ได้คุณภาพ สามารถผลิตยาสมุนไพรใช้ในรพ.เอง พร้อมทั้งเตรียมเข้าสู่การพัฒนาเมืองสมุนไพรแห่งแรกในเขตสุขภาพที่ 7</p>
M2F คอลัมน์ IN BRIEF เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	<p>โรคอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่เร่งแจกวัคซีนอีโบล่าชื่อ rVSV-ZEBOV ที่เมืองเอ็มบันดากา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เป็นที่แรก โดยจะกระจายให้คนที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือสัมผัสกับผู้สัมผัสผู้ป่วยอีกทอดหนึ่ง จำนวน 8,000-10,000 คน ในระยะแรก แม้ว่าวัคซีนตัวนี้จะยังอยู่ในระยะทดลอง แต่เป็นความหวังในการป้องกันการระบาด ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้แถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาล่าสุดสูงถึง 26 คน</p>
ไทยโพสต์	<p>ไวรัสชิคาโก</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลท้องถิ่นรัฐเกรละ ทางภาคใต้ของอินเดีย กำลังเฝ้าระวังภัยทางสาธารณสุขที่รัฐหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสมองอักเสบชิคาโก ที่มีค้างคาวผลไม้เป็นพาหะ โดยมีคนเสียชีวิตแล้ว 3 ราย และผู้เสียชีวิตอีก 8 รายรอผลตรวจยืนยัน โรคติดต่อชนิดนี้มีอัตราการเสียชีวิต 70% และยังไม่มียาป้องกัน องค์การอนามัย โลกได้จัดให้ไวรัสชิคาโกอยู่ในอันดับแรกของโรคที่มีความสำคัญสูง 10 ชนิดที่มีโอกาสเกิดการระบาดใหญ่</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch